

# ด่วนที่สุด

ที่ นศ ๐๐๑๗.๓/วศ๕

คณะกรรมการ  
รับเลขที่ ๐๐๔  
วันที่ ๑๑ / ๑๑ / ๖๕  
เวลา ๑๐.๑๕ น. ๗ มกราคม ๒๕๖๕



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
รับเลขที่ 92  
วันที่ 7 ม.ค 2565  
เวลา

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  
เรียน คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๑๗.๓/ว๖๗๒๓ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อสั่งการ ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดประชุมกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน  
ภาครัฐ และภาคเอกชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕  
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีข้อสั่งการในการประชุม ฯ จำนวน ๑๔ ประเด็น  
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการของจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้ทุกส่วนราชการ  
ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว พร้อมทั้งให้รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยตรง และนำเข้า  
ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในคราวต่อไป  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน อธิการบดี

- ๑) เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ๒) เห็นควรมอบ

(นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- 7 ม.ค. 2565

ทพ / นายชานนท์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน  
รองอธิการบดี รักษาการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สำนักงานจังหวัด  
กลุ่มงานอำนวยการ  
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๕๓





เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์

ด้วย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
แจ้งข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานภาครัฐ และ  
ภาคเอกชน


เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร ประชาสัมพันธ์

  
(นางสาววิจิตรา ชุนไชยการ)  
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

- ทราบ

- มอบธุรการ ประชาสัมพันธ์

  
น.น.ด.ฯ



รายละเอียดข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	การประชาสัมพันธ์โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	ให้สำนักงานพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตรวจสอบร้านค้าในช่วงปีใหม่ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุก ๆ ๑ - ๒ สัปดาห์	- สนง.พาณิชย์จังหวัด นครศรีธรรมราช - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช	
๒	การเตรียมความพร้อมในการเปิดเมืองภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด - ๑๙	๑. ให้กำหนดป้ายเอกลักษณ์ SHA ของนครศรีธรรมราช ให้เป็นมาตรฐาน และให้ขึ้นป้ายดังกล่าวไว้บริเวณหน้าร้านที่ได้มาตรฐาน ๒. ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น สำรวจว่าถนนเส้นใดมีสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA ติดกันหลายๆร้าน หรือหากมีสถานประกอบการที่ไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เสนอกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อขอ Blue Zone หรือขอเตรียมการเพื่อเป็น Blue Zone เพื่อผ่อนคลายมาตรการ ๓. ขอความร่วมมือตำรวจภูธรจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนก่อนการบังคับใช้กฎหมาย	- สนง.การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช - สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช - สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช - อำเภอทุกอำเภอ  - ตำรวจภูธรจังหวัด นครศรีธรรมราช	
๓	รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑. ให้บันทึกเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. ให้จัดทำมอบหมายภารกิจส่วนราชการดำเนินการ ๓. ให้รวบรวมข้อสั่งการของคณะส่วนล่วงหน้าในแต่ละที่หมายส่งให้ส่วนราชการเพื่อเตรียมการก่อน ๔. เน้นย้ำการเตรียมสถานที่ ให้เน้นความเป็นธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย ๕. ให้ประสานขอสำเนาค่ากล่าวรายงาน ๑๖ จุด ๖. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย	- สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	



ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		๗. ให้เก็บภาพสถานที่หรือแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้นส่งไปยังเลขานุการในพระองค์ทราบด้วย ๘. ให้ประสานส่วนราชการที่มีโครงการที่เป็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้สรุปรายงานมา ๑ ชุด เช่น โครงการพันธกรรมพิชิตสวนเฉลิมพระเกียรติ ๙. ให้ประสานความเข้าใจในการปฏิบัติให้ชัดเจน เนื่องจากเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ ๑๐. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดมาตรการคุมเข้มการคัดกรองโควิด-๑๙ ทุกที่ หมายก่อนกำหนดเสด็จ ๗ วัน	- สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช - กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช - สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช - สนง.สาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	
๔	มาตรการเร่งรัดการดำเนินงาน และสรุปผลการเบิกจ่ายโครงการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	ให้หัวหน้าส่วนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ <u>๑. งบลงทุน</u> ให้ตรวจสอบสถานที่และแบบแปลน ให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ ไม่ควรให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ <u>๒. งบดำเนินงาน</u> ๒.๑ งบดำเนินงาน โดยเฉพาะงานฝึกอบรม ไม่ควรอบรมเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ โดยให้มีการทำแผนปฏิทินการฝึกอบรมไว้ก่อน ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนดำเนินการให้ความเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ๒.๒ งบดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณี ให้ปฏิบัติให้ตรงตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ๒.๓ งบดำเนินงาน เรื่องของการฝึกอบรม การจัดแข่งขันกีฬา ให้ดำเนินงานให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามปฏิทิน เช่น การอบรมการผสมปุ๋ย ควรอบรมให้ตรงตามฤดูกาลใส่ปุ๋ย	- ทุกส่วนราชการ	
๕	โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน	ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้เป็นไปตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด	- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช	
๖	รายงานผลการเบิกจ่ายเงิน งบ ประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. การประชุมเดือนถัดไป ให้แสดงรายชื่อหน่วยงานที่เบิกจ่ายช้าที่สุด จำนวน ๒ หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๒. ให้ทุกส่วนราชการศึกษาระบบ GFMS ใหม่	- สนง.คลังจังหวัด นครศรีธรรมราช - ทุกส่วนราชการ	



ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		<p>(ต่อ) ๓. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำชับให้ ตลาด ค้าปลีก ค้าย่อย ให้ลงทะเบียนนโยบายรัฐบาล</p> <p>๔. ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สืบสวนปัญหาที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายคนละครึ่ง</p>	<p>- สนง. อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- สนง. พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- สนง. พัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- สนง. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	
๗	รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)	<p>๑. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยแยกเป็นพื้นที่อำเภอตามที่ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบ</p> <p>๒. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งเวียนสถานการณ์โควิด-๑๙ ในกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดทุกสัปดาห์</p> <p>๓. ให้ทุกส่วนส่วนราชการ กำชับมาตรการป้องกันโควิด-๑๙</p> <p>๔. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามการเดินทางเข้าเมืองของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง</p> <p>๕. ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเน้นย้ำอำเภอในเรื่องการสังเกตการณ์และคัดกรองในหมู่บ้านและชุมชน</p>	<p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- ทุกส่วนราชการ</p> <p>- สนง.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>	
๘	นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา	ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประสานเขตพื้นที่การศึกษา ทำการประเมินความพร้อม และเสนอกรรมการโรคติดต่อครั้งต่อไป เพื่อให้โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้เปิดเรียน on site ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	- สนง. ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๙	การท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม	<p>๑. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ต้องรวมคนหมู่มากและมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส เช่น การวิ่ง ให้มีการคัดกรองผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้มาตรการ test and go หรือการสุ่มตรวจ ๒๐ % ของผู้ร่วมงาน เป็นต้น เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-๑๙</p> <p>๒. ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดทีมช่วยฝึกสอนให้ส่วนราชการใช้ ATK ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถป้องกันโควิด-๑๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- ทุกส่วนราชการ</p> <p>- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช</p>	



ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	การเตรียมการประกาศพื้นที่กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นเจ้าภาพ รวบรวมความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช	- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๑	การขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก	๑. ให้จัดเตรียมบอร์ดิมนิทรรศการพระธาตุ มรดกโลก ๒. ให้ศึกษางบประมาณค่าใช้จ่ายว่าสามารถขอใช้งบประมาณเศรษฐกิจฐานรากได้หรือไม่	- สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๒	การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑. ให้ทุกส่วนราชการรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วยกันสนับสนุนมาตรการนี้ และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๒. ให้สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน ที่ได้รับการประสานจากจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	- ทุกส่วนราชการ	
๑๓	การรับบริจาคโลหิต	ขอให้ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ ประสานเรื่องการรับบริจาคเลือดเพื่อได้ปริมาณเลือดตามเป้าหมายที่กำหนด	- ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช - สำนักงานสัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔	การเตรียมการรับมือกับสถานการณ์โควิด - 19	๑. ให้หัวหน้าส่วนราชการ เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลัก universal Prevention ๒. ให้ส่วนราชการสำรวจภารกิจหน้าที่ของตนเอง และดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการโควิด-๑๙ ๓. ให้ติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อรับมือกับสายพันธุ์โอมิครอน หลังวันหยุดยาวปีใหม่ ให้ส่วนราชการวางแผนมาตรการ WFH ตามนโยบายของรัฐบาล	- ทุกส่วนราชการ	